



โครงการส่งเสริมการเข้าถึง และการส่งมอบ สำหรับกฎเกณฑ์การกู้ยืมด้านการเกษตร

สิงหาคม 2567



ภาพรวม

หน่วยงานให้บริการด้านเกษตรกรรม (FSA)

ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์ชาวอเมริกัน ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในเดือนสิงหาคม 2567

หน่วยงานให้บริการด้านเกษตรกรรม ได้ประกาศปรับปรุง

โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถเข้าถึงสินเชื่อบรรลุป้าหมายทางการเงิน สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิด

และวางแผนสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและการส่งมอบ สำหรับกฎเกณฑ์การกู้ยืมด้านการเกษตร เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต

(เกษตรกร) มีเสรีภาพทางการเงิน

และมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มผลกำไร และสามารถปรับตัวได้สะดวกขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการ เปิดโอกาสให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อสามารถได้รับเงินไปชำระค่าเช่าที่ดินได้ดียิ่งขึ้น ลดเงินไปสิ่งค้ำประกันลง และสร้างโครงการใหม่ที่จัดแยกให้ผู้กู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินสามารถจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าเป็นวงจๆ ได้

1. สนับสนุนการเก็บออมเงินโดยให้เงินไขการจ่ายคืนที่ยืดหยุ่น

ลูกค้าทุกคนสามารถร่วมกับ

โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม สร้างแผนธุรกิจ

เพื่อช่วยให้พวกเขาเก็บออมสำหรับกรณีฉุกเฉิน

การเกษียณอายุจากการทำงาน การศึกษา และการลงทุน

เพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความจำเป็นในการเก็บออมจะเกิดขึ้นได้ โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม

เสนอเงินไปสิ่งค้ำประกันให้ผู้กู้ในการจ่ายคืนหนี้

ซึ่งรวมถึงการให้จ่ายคืนเฉพาะดอกเบี้ยจำนวนน้อย

และเงินไปการกู้ยืมที่ระยะยาวขึ้นและระยะเวลาจ่ายคืนที่ยาวขึ้น

2. ข้อกำหนดสิ่งค้ำประกันที่ต่ำลง

ได้มีการลดข้อกำหนดสิ่งค้ำประกันสำหรับการกู้ยืมโดยตรงจากเดิมที่กำหนดให้ผู้กู้ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เท่ากับ 150% ของจำนวนเงินกู้ลดลงเหลือเพียง 125%

การปรับลดนี้จะช่วยให้ผู้กู้สามารถกู้ยืมจากผู้ให้กู้อื่นเพื่อความเติบโตของเรือกสวนไร่นาหรือปศุสัตว์ของเกษตรกรได้ โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม

ยังคงเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้กู้ต้องใช้บ้านที่อาศัยอยู่เป็นหลักเป็น ทรัพย์สินค้ำประกันเพิ่มเติมสำหรับการกู้ยืมใหม่ นอกเหนือจากนั้นหลังจากที่ผู้กู้ได้สร้างประวัติการชำระหนี้ตรง

เวลาแล้ว ทาง โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม ก็จะปล่อยทรัพย์สินค้ำประกันที่ผู้กู้ใช้เป็นสิ่งค้ำประกันเพิ่มเติมในครั้งแรก

3. สร้างโครงการยกเว้น (การชำระหนี้)

ให้แก่ผู้กู้ที่เผชิญปัญหาทางการเงินผู้กู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินสามารถขอเลื่อนการจ่ายค่าวงหนี้ที่มีอยู่ออกไปได้หนึ่งปีโดยเก็บลดอัตราดอกเบี้ยลง

จัดทางเลือกในการแก้ปัญหาทางการเงินที่ง่ายและรวดเร็วด้วยทางเลือกที่นอกเหนือจากทางเลือกของโครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม

ซึ่งนี้ก็คล้ายกับโครงการพักหนี้สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพียงแต่ผู้กู้ไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีการประกาศเป็นทางการที่จะสามารถเข้าโครงการนี้ได้



การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่สำคัญในโครงการเงินกู้ยืมสำหรับเกษตรกรรวมถึงการขยายคุณสมบัติในการกู้ให้กว้างขึ้น กำหนดเงื่อนไขการมีประสบการณ์ของเกษตรกรให้กระชับขึ้น ขยายโอกาสการขอเงินฉุกเฉิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในด้านทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน กันยายน 2567 และมีรายละเอียดอยู่ใน

ประกาศข่าวทางราชการรายวัน (Federal Register) ในหัวข้อ โครงการให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม

ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในการกู้ยืม สำหรับสถานะการณ์เฉพาะของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์ให้บริการในท้องถิ่น หรือ เข้าเว็บ farmers.gov/loans เพื่อใช้เครื่องมือ (ช่องทาง) กู้เงินได้